

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

giải trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Công văn số 07/CV-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị UBND huyện giải trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII; Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp báo cáo tại kỳ họp cụ thể như sau:

1. Theo Báo cáo số 160/BC-UBND của UBND huyện, tình trạng vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ. UBND huyện có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này trong 6 tháng cuối năm 2021.

Theo thống kê, trong 13 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, chủ yếu có 10 trường hợp vi phạm lỗi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được phép (cho thuê đối với các nhà kho chứa nông cụ trên đất nông nghiệp để ở). Còn lại phát sinh một trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai mới và hai trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai là các trường hợp vi phạm trước năm 2021, trong 06 tháng đầu năm 2021 kiểm tra xử lý. Như vậy, các vi phạm trong lĩnh vực đất đai chủ yếu là việc người dân tự ý chuyển mục đích từ kho chứa nông cụ sang mục đích ở.

Phương hướng xử lý từ nay đến cuối năm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 03/06/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 44-KH/HU ngày 03/06/2021 của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh nhà trọ, xem xét điều kiện, kiên quyết không đăng ký lưu trú đối với các trường hợp chỗ ở không hợp pháp.

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng phân lô cắm mốc Lô K và dự án Khu tái định cư 9A

Đối với dự án Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng và san lấp mặt bằng phân lô cắm mốc Lô K, UBND huyện tiếp thu ý kiến tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Theo lộ trình, UBND huyện đã ban hành kế hoạch cưỡng chế bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2021 theo quy định. Tuy nhiên do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã gia hạn thời gian tổ chức cưỡng chế đến hết ngày 30/8/2021. Đồng thời, đang cập nhật bổ sung phương án bồi thường do thay đổi số liệu diện tích thu hồi đất đối với một số trường hợp người dân khiếu kiện sau khi có kết quả giải quyết của Tòa án tỉnh. Dự kiến khoảng từ ngày 15/9/2021 (xét tình hình

diễn biến dịch bệnh trên địa bàn), UBND huyện chỉ đạo triển khai cưỡng chế giao mặt bằng, thi công theo kế hoạch, hoàn thành công trình trong tháng 3/2022.

Đối với dự án Khu tái định cư 9A, UBND huyện tiếp thu ý kiến tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 9A được khởi công ngày 10/6/2020, dự kiến hoàn thành 10/6/2021. Tuy nhiên sau đó tạm dừng theo thông báo của UBND tỉnh để rà soát lại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích đất rừng tự nhiên từ 1,6ha xuống còn 0,44ha. Quy mô dự án diện tích sử dụng đất sau điều chỉnh là 1,16 ha với 51 lô đất tái định cư. Dự án đã tổ chức chi trả tiền bồi thường đợt 1. Hiện đang hoàn chỉnh phương án bồi thường bổ sung cho một số hộ gia đình đợt 2. Dự kiến trong tháng 9/2021 sẽ tổ chức triển khai thi công trên phần diện tích ngoài đất rừng.

3. Theo báo cáo của UBND huyện, trong thời gian chờ triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước mặt 10.000m³/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân và khách du lịch, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện các thủ tục để chuẩn bị triển khai công trình Lắp đặt trạm xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm tại hồ Quang Trung II. Đề nghị UBND huyện cho biết khi nào sẽ triển khai công trình này, thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng?

Để triển công trình này đảm bảo mục tiêu vừa cân nhắc tính lãng phí trong đầu tư công, do vậy cần xác định quy mô phù hợp chỉ tồn tại hoạt động đến khi nhà máy nước sinh hoạt 10.000m³/ngày đêm đưa vào khai thác, vừa khắc phục thời gian lập thủ tục theo quy định đầu tư công bằng nguồn ngân sách địa phương (có thể bị chậm do trình tự cân đối vốn, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, trình điều chỉnh danh mục vốn), để sớm triển khai công trình nhanh nhất, UBND huyện chủ trương đồng ý cho Trạm cung cấp nước lập thủ tục đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Dự kiến tổng thời gian từ khâu phê duyệt thủ tục đầu tư, phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu thầu, triển khai thi công lắp đặt khoảng 5 tháng hoàn thành đưa vào sử dụng (tháng 02/2022).

4. Được biết, hiện nay các tuyến kênh mương trên địa bàn huyện đang được đầu tư xây dựng kiên cố hóa, trong đó có một số kênh mương sẽ chảy ra các hồ chứa nước ngọt sau khi hoàn thiện. Đề nghị UBND huyện cho biết giải pháp bảo vệ nguồn nước sau khi hoàn thiện các tuyến kênh mương, tránh tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước từ chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm và các nguồn nước thải khác

Sau khi hoàn thiện các tuyến kênh mương, tránh tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước từ chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm và các nguồn nước thải khác, để bảo vệ nguồn nước, giải pháp đã tính từ khi thiết kế các tuyến mương đi qua khu vực dân cư có đoạn có hạng mục mương kín hoặc lắp khung hàng rào lưới thép ngăn chặn và thu gom rác thải cây xanh, chất thải từ chăn nuôi hoặc xác gia súc, gia cầm để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom nước về hồ chứa.

5. Đề nghị UBND huyện cho biết: Tiến độ triển khai thi công lắp đặt trang thiết bị nhà máy xử lý rác bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ tại bãi Nhát; đối với rác thải nguy hại, công nghệ này có xử lý được hay không, nếu không thì phương án

thu gom rác thải nguy hại trên địa bàn huyện như thế nào; vị trí, tiến độ thực hiện bãi rác mới?

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kết quả lựa chọn đối tác thực hiện dự án xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất, huyện Côn Đảo. Được lựa chọn là đơn vị Liên danh Công ty CP Đầu tư Kim Trường Phát - Công ty CP H-T Giang Sơn triển khai với thời gian thi công lắp đặt dây chuyền thiết bị là 02 tháng, thời gian xử lý rác tồn đọng là 11 tháng. Hình thức đầu tư là Đơn vị tự bỏ kinh phí để xây dựng nhà máy xử lý rác, sau đó đại diện địa phương sẽ ký hợp đồng thuê xử lý rác tồn đọng tại khu vực Bãi Nhất.

Đến ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản chấp thuận thiết kế. Đơn vị đã xây móng đá học xung quanh khu đất, thi công hạng mục hàng rào đá hoa cương, làm nhà tạm mái tôn. UBND huyện đã đôn đốc bằng nhiều văn bản. Do Đơn vị có văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh, nhà xưởng ở Long An, Đồng Nai nên việc vận chuyển máy móc thiết bị lắp đặt bị hạn chế, đặc biệt thời điểm này các địa phương trên nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị cam kết sau khi hết giãn cách sẽ tập trung toàn lực để hoàn thành lắp đặt nhà máy và tiến hành xử lý rác. UBND huyện sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện dự án.

UBND huyện ghi nhận ý kiến quan tâm của cử tri về rác thải nguy hại. Riêng đối với dự án xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhất là giải pháp xử lý chung rác tồn đọng với công nghệ chính là đốt tại chỗ. Phương pháp đốt - tức xử lý bằng nhiệt là một trong những phương pháp về xử lý chất thải nguy hại (CTNH) theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp công nghệ đốt tại chỗ không xử lý dứt điểm được rác thải nguy hại (nếu có), UBND huyện sẽ phối hợp đơn vị thi công báo cáo kiến nghị UBND tỉnh xem xét quyết định.

Về tiến độ thực hiện bãi rác mới, UBND tỉnh đã có chủ trương kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo cùng với dự án xử lý bằng công nghệ đốt, phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đang lấy ý kiến các sở ngành để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

6. Đề nghị UBND huyện cho biết giải pháp duy trì kết quả lập lại trật tự đô thị trong thời gian tới khi khách du lịch trở lại Côn Đảo sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

UBND huyện thông tin cụ thể giải pháp tiếp theo khi dịch bệnh được kiểm soát và huyện đón khách du lịch trở lại cụ thể như sau:

Một là, kiện toàn Tổ xử lý vỉa hè, xây dựng quy chế phối hợp nâng cao vai trò của các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, tổ chức ra quân kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Hai là, lực lượng nòng cốt Công an huyện tiếp tục chủ trì thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các

trường hợp vi phạm như xả nước thải ra môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn huyện; phát huy vai trò của Công an khu vực, bố trí trực tiếp nhận và xử lý thông tin do Nhân dân cung cấp qua zalo, tin nhắn, ý kiến của Tổ xử lý; tăng cường nghiên cứu xử lý nguội đối với các hành vi vi phạm xả nước thải ra môi trường, vỉa hè, hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất an toàn giao thông.

Ba là, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện về triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh hoặc thực hiện các mục đích khác trên địa bàn huyện Côn Đảo. Tiến hành sơ, tổng kết 06 tháng để rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế tình hình địa phương.

Bốn là, các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị; hỗ trợ xe loa lưu động tuyên truyền trong các buổi tối (cùng với Tổ xử lý) đối với những điểm hay lấn chiếm vỉa hè để du khách đang vi phạm biết và chấp hành.

Năm là, nghiên cứu giao phạm vi vỉa hè xung quanh cho cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý và dọn dẹp, xử lý; đồng thời xúc tiến sớm triển khai thực hiện đề án phố ẩm thực, chợ đêm phục vụ Nhân dân và du khách. Nghiên cứu đề xuất chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho những người bán hàng rong, vỉa hè.

Sáu là, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Trưởng các khu dân cư cần phát huy vai trò nêu gương và tiếp tục phối hợp quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên, vận động khuyến cáo Nhân dân không tiếp tay ủng hộ, sử dụng dịch vụ của các điểm kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.

Bảy là, Trưởng các khu dân cư nâng cao công tác quản lý địa bàn, trong trường hợp vượt quá thẩm quyền chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định; khi phát hiện hành vi vi phạm thì chụp ảnh lập danh sách và đưa vào nội dung nhắc nhở tại buổi họp khu dân cư, nếu cố tình vi phạm thì xem xét trong việc chấm điểm gia đình văn hóa cuối năm.

* Về ý kiến đề nghị UBND huyện cho biết kết quả, hiệu quả việc sử dụng hình ảnh từ hệ thống camera giám sát để xử phạt các hành vi nói trên trong thời gian qua? Giải pháp phát huy tối đa công năng của hệ thống camera giám sát để xác định và xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị?

Qua sử dụng hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), giúp xử lý tốt các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định. Bên cạnh đó hệ thống camera giám sát tại các điểm giao lộ, ngã ba, ngã tư góp phần giúp cán bộ CSGT giải quyết các vụ tai nạn, va chạm giao thông được thuận lợi, hiệu quả. Ngoài ra, các vi phạm khác trong lĩnh vực TTATGT cũng được hệ thống phát hiện và lực lượng CSGT xử lý như: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường quy định, ô tô tải chở vật liệu nhưng không che phủ hoặc che phủ không kín để rơi vãi,... Cụ thể từ đầu năm 2021 đến nay, thông qua hệ thống camera giám sát đã phát hiện hỗ trợ xử lý 64 trường hợp vi phạm về

TTATGT với số tiền là 54.100.000 (*năm mươi bốn triệu một trăm ngàn đồng*). Vào thời gian từ tháng 6 đến nay tình hình TTATGT trên địa bàn huyện không có diễn biến phức tạp; mặt khác, hệ thống camera lắp đặt hiện nay trên địa bàn huyện góp phần hạn chế các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội, giúp ích cho cơ quan cảnh sát điều tra truy tìm dấu vết, hướng đi chuyển của các đối tượng cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Sau thời gian sử dụng bộc lộ một số nhược điểm của thiết bị khi trích xuất hình ảnh còn hạn chế về chất lượng độ phân giải làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận biển số xe từ khoảng cách xa, bị vỡ hình khi phóng to. Đèn hồng ngoại không phát huy vào ban đêm nên cho hình ảnh có độ sáng không đủ cường độ để nhận diện. Ngoài ra đường truyền từ các mắt camera thường xuyên xảy ra hiện tượng giật, lag, tín hiệu kém, hình ảnh truyền về không ổn định, một số vị trí điểm mù wifi camera thường xuyên bị mất tín hiệu như Dốc Ông Tổng, Bến Đầm; mặt khác, các cột có gắn camera yếu trong điều kiện thời tiết xấu, mùa biển động, gió lớn dẫn đến tình trạng rung lắc mạnh khiến hình ảnh quan sát không đảm bảo.

Để phát huy tối đa công năng của hệ thống camera giám sát trên địa bàn huyện giải pháp tiếp theo, UBND huyện sẽ xem xét khắc phục các hạn chế về vật lý, nâng cấp chất lượng thiết bị, gói đường truyền mạng, điều chỉnh vị trí lắp đặt camera tại các khu vực mở rộng đường phù hợp quan sát thuận tiện để đảm bảo quan sát, xử lý vi phạm, ổn định trật tự an toàn gia thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

7. Theo thông tin cử tri cho biết, hiện nay, việc niêm yết giá tại chợ và một số cửa hàng tạp hoá chưa được thực hiện thường xuyên theo quy định. Đề nghị UBND huyện cho biết có hay không vấn đề này, giải pháp chấn chỉnh, xử lý trong thời gian tới?

Theo ý kiến phản ánh việc niêm yết giá tại chợ và một số cửa hàng tạp hoá chưa được thực hiện thường xuyên theo quy định là có xảy ra. UBND huyện xin tiếp thu ý kiến. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2021, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực giá theo cơ chế thị trường.

8. Sáu tháng cuối năm, Côn Đảo thường xuyên xảy ra thời tiết xấu, các phương tiện ghe tàu vào tránh trú rất đông; mặt khác, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có thể phải tiếp tục hạn chế phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra Côn Đảo. Đề nghị UBND huyện thông tin giải pháp vừa phòng, chống thiên tai, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân và ngư dân vào tránh trú bão

Về vấn đề này, ngày 01/6/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về dự trữ hàng hoá thiết yếu bình ổn thị trường mùa mưa bão năm 2021, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngoài ra, UBND huyện đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Côn Đảo trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Hiện đang hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trong tháng 8/2021 sẽ ban hành phương án. Theo đó, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho

các ngành, lĩnh vực, khu dân cư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch, phương án được phê duyệt.

Hiện nay tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo tiếp tục được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ về công tác phòng dịch; do đó việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân và ngư dân vào tránh trú bão được đảm bảo. Bên cạnh đó, trong điều kiện bất khả kháng, tàu thuyền không được hoạt động, mọi cảng bị phong tỏa, ... UBND huyện Côn Đảo sẽ đề xuất UBND tỉnh, Sở Công thương điều phối hàng hóa cho Côn Đảo.

9. Qua nghiên cứu các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm cho thấy tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đều thấp. Đề nghị UBND huyện phân tích thêm các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đồng thời cho biết khả năng hoàn thành và giải pháp thực hiện giải ngân trong 06 tháng cuối năm 2021 để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện.

Tỷ lệ giải ngân thấp vì các nguyên nhân sau

- Trong những tháng đầu năm công việc thường tập trung thực hiện hoàn tất thủ tục quyết toán các dự án thanh toán kế hoạch vốn năm 2020 và sự thiếu hụt công nhân do kỳ nghỉ Tết cho đến tháng 3/2021.

- Nhận mặt bằng đất sạch thi công mất nhiều thời gian do vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm.

- Một số dự án đã hoàn thành chờ thủ tục kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán. Khối lượng thi công các dự án chuyển tiếp thực tế tại công trường chưa đạt mốc nghiệm thu, thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng.

- Vốn mua sắm tài sản tỷ lệ giải ngân thấp do một số gói thầu mua sắm tài sản lập thủ tục trình phê duyệt tiêu chuẩn định mức làm cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; gói thầu mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh phụ thuộc tiến độ triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu của đơn vị đầu mỗi cấp tỉnh.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến khả năng huy động nhân công, vật tư, thiết bị phục vụ triển khai các dự án.

Giải pháp triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm 2021

Dự báo trong những tháng cuối năm 2021, việc triển khai các dự án trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục gặp một số khó khăn nhất định do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện thời tiết mùa mưa bão, những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng đất rừng chưa được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, UBND huyện chủ trương yêu cầu các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện, cụ thể như sau:

- Tăng cường thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là tập trung vào các dự án trọng điểm có tỷ lệ vốn chi phối; tiếp tục theo dõi đôn đốc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên của các dự án cần chuyển đổi trong năm 2021.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp linh hoạt trong việc huy động, sử dụng hiệu quả lực lượng nhân công hiện có tại Côn Đảo, đảm bảo yêu cầu về trình độ tay nghề, chất lượng, bố trí đầy đủ công nhân tại công trường, tổ chức thực hiện việc làm thêm giờ, tăng ca nhằm bù đắp lại tiến độ thi công bị ảnh hưởng trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội; nhà thầu chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng, vận chuyển vật tư, thiết bị để đảm bảo phục vụ thi công, trường hợp gặp khó khăn trong việc vận chuyển bằng đường biển ra đảo phải kịp thời báo cáo chủ đầu tư và UBND huyện để xem xét hỗ trợ. Khẩn trương lập thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn đối với khối lượng đã thực hiện hoàn tất.

- Chủ đầu tư dự án phải triển khai thực hiện đúng cam kết tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải vốn, chấp hành đúng việc phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công.

- Mục tiêu tổng thể đề ra đến cuối tháng 9/2021: tất cả các dự án thuộc danh mục khởi công mới phải khởi công được; các dự án đã hoàn thành phải đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 95%. Đến cuối năm 2021, tất cả dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 phải đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch vốn; những dự án không đạt tỷ lệ giải ngân nêu trên nếu không có lý do chính đáng, UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng trong năm.

UBND huyện tổng hợp báo cáo giải trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND huyện khóa XII./.

Nơi nhận:

- TTr. HU, TTr. HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT. UBND;
- BTT. MTTQVN huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH. H₂O

CHỦ TỊCH